



ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
เรื่อง การลดขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง

ด้วย เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก รู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ในการจัดทำบริหารสาธารณะต่าง ๆ จัดการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พัฒนาความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจสังคมแก่ท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งแนวทางการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ได้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลให้มากที่สุด โดยยึดหลักและแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารตามความแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องและออกใบอนุญาตให้ทำการก่อสร้างแก่ผู้ขออนุญาตจึงจะสามารถทำการก่อสร้างได้ และการขออนุญาตดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการบริหารงาน จึงได้ให้ความสำคัญ ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ประชาชนเป็นหลัก ให้มีระยะเวลาสั้นลงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานเทศบาล จึงได้จัดทำกระบวนการนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไพฑูล ธรรมภูเขียว)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(โครงการลดขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง)
เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

กระบวนการบริการ	ขั้นตอนที่ปรับลด	เวลาปฏิบัติงานเดิม	เวลาที่ปรับลด	หมายเหตุ
๑.๑ ขออนุญาตก่อสร้าง ๑.๒ ตัดแปลง ๑.๓ รื้อถอน ๑.๔ เคลื่อนย้ายอาคาร ๑.๕ การใช้หรือเปลี่ยน การใช้อาคาร	๑. รับเรื่องจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้าง ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารที่ยื่น แฉงนัดผู้ยื่นขออนุญาตรอ รับการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าทีออกตรวจ สถานที่ก่อสร้าง บันทึกผลการ ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง แฉงน นายกเทศมนตรี ๓. จัดทำใบอนุญาตก่อสร้าง เสนอนายกเทศมนตรี พิจารณาอนุญาต แฉงนผู้ขอ อนุญาตไปรับใบอนุญาตที่ สำนักงานเทศบาลตำบล หนองเสาเล้า	๓ วัน ๓ วัน ๓ วัน	๑ วัน ๑ วัน ๑ วัน	ในกรณีผู้ขออนุญาตยื่น เอกสารประกอบคำ ขอรับใบอนุญาตถูกต้อง ครบถ้วน

กระบวนการบริการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
(โครงการลดขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง)

เทศบาลตำบลหนองเส้า อำเภอู๋มแพะ จังหวัตขอนแก่น

กระบวนการบริการ	ขั้นตอนที่ปรับลด	เวลาที่ปรับลด	หมายเหตุ
<p>๑.๑ ขออนุญาตก่อสร้าง ๑.๒ ดัดแปลง ๑.๓ รื้อถอน ๑.๔ เคลื่อนย้ายอาคาร ๑.๕ การใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร</p>	<p>๑. รับเรื่องจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ๒. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารที่ยื่น ๓. แจ้งนัดผู้ยื่นขออนุญาตรอรับการตรวจสถานที่ก่อสร้าง ๔. เจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ก่อสร้าง ๕. บันทึกผลการตรวจสถานที่ก่อสร้าง แจ้งนายกเทศมนตรี ๖. จัดทำใบอนุญาตก่อสร้างเสนอนายกเทศมนตรี พิจารณาอนุญาต ๗. แจ้งผู้ขออนุญาตไปรับใบอนุญาตที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเส้า</p>	<p>๑ วัน ๑ วัน ๑ วัน</p>	<p>๑.สำเนาทะเบียนบ้าน ๒.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๓.หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน/สัญญาเช่าที่ดิน/หนังสือแสดงสิทธิอย่างอื่น ๔. ผังบริเวณก่อสร้าง ๕. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน/กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่เจ้าของที่ดินที่ทำการปลูกสร้าง</p>

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารประกอบคำขอรับคำขออนุญาตถูกต้องครบถ้วน